




หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่ บุญเรือง  คอกสี  
5 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
6 นายสมชาย  ตระกูลสนัติรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สมชาย  ตระกูลสันติรัตน์  
7 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  
8 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  
9 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  

10 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  
11 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ราตรี  มีภู่  
12 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  
13 นายเด่นชัย  ปรืองาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 เด่นชัย  ปรืองาม  
14 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  

15 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิก 
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมยง  ชาวนา 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกจอม  
  ประธานสภาฯ  รุ่งเรือง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของ 

พระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ในวัน 
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
2. การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบล 
บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านัก 
ปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ข้ึนใหม่ ณ  
บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญครับ 

 
 
 
 



หนา้ 3 

นายเสวียน  หมั่นกิจ - สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้รับหนังสือจากท่ีท าการอ าเภอบัวใหญ่ 
 หัวหน้าส านักปลัด เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบล 

บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยนายไชยพร ไชยชวคุปต์ อยู่บ้านเลขท่ี 
376/10  ถนนเทศบาล 1 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความ 
ประสงค์ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลบัวใหญ่  
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ น าเข้าที่ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ขอน าเรียนชี้แจงในส่วนนี้ การขออนุญาต 
เล่นการพนันชนไก่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัด 
ปลา พ. ศ. 2552 ซึ่งวิธีการขออนุญาตนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 

1. ยื่นเอกสารได้ที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ 
2. พิจารณาตรวจสอบสถานที่ 
3. การอนุมัติ เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรืออธิบดี

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 และส าหรับในวันนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ที่ นม 0018.1/ว 5307 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง การอนุญาตให้ใช ้
สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ และให้อ าเภอด าเนินการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ 
เล่นการพนันชนไก่เพ่ิมข้ึนใหม่ และการให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ที่มีอยู่ก่อนหรือเคย 
ได้รับอนุญาตมาก่อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และ 
กัดปลา พ.ศ. 2552 ซ่ึงก่อนหน้านี้ในปีพศ 2559 จังหวัดนครราชสีมาไม่ให้ด าเนินการ 
ในส่วนนี้ และในวันที่ 11 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาสามารถให้ 
ด าเนินการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ผู้ขออนุญาตจึงได้ด าเนินการขอ 
อนุญาตเปิดสถานที่การพนันชนไก่ขึ้นใหม่ และในวันนี้ที่ท าการอ าเภอบัวใหญ่ จึงแจ้งให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ซึ่งกระผมได้ปรึกษาหารือกับท่าน 
ปลัดที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ แจ้งว่าผู้ขออนุญาตได้น าเอกสารเกี่ยวกับบันทึกรายงานการ 
ประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านแนบมากับหนังสือขออนุญาต และขณะนี้ขั้นตอนได้อยู่ 
ที่ท าการอ าเภอบัวใหญ่ และท่ีท าการอ าเภอบัวใหญ่จึงได้น าส่งหนังสือมาที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวใหญ่เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ซึ่งในวันนี้เรา 
จะไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด เพียงแต่จะน าแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ได้รับทราบว่า และให้ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ  
ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุน 
ที่จะอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ในพ้ืนที่บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ของเรา เพ่ือจักได้รายงานให้อ าเภอบัวใหญ่ได้รับทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสมยง  ชาวนา เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบล  
  ประธานสภาฯ  บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เสนอ 

ความคิดเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนเกี่ยวกับการ 
อนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ขอเชิญครับ 

นางเปรมฤดี  ตระกูลสันติรัตน์ - ดิฉัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ สามารถท าให้  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) เยาวชนห่างไกลยาเสพติด หันมาเล่นกีฬาชนไก่ และท าให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
 



หนา้ 4 

นายส าราญ  กลางพิมาย - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ หากไม่มีสนามชน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) ไก่ท่ีต าบลบัวใหญ่ ประชาชนที่สนใจกีฬาชนไก่ ก็คงไปสนามชนไก่ท่ีอ่ืนอยู่ดี ถ้าหากม ี

สนามชนไก่ที่ต าบลบัวใหญ่แล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมกีฬาชนไก่ให้กับพ่ีน้องประชาชนใน 
เขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ ของเรา 

นายอรุณ  ใจสูงเนิน - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึน้ใหม ่บางหมู่บ้าน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) ลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ส่งเสียงรบกวนให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เคียง หากมี 

สนามชนไก่แล้ว ซึ่งอนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ก็เป็นสิ่งที่ดี ขอขอบคุณครับ 
นางสาวสุวีนา  ศรีบุญเรือง - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่ท าให้เกิดรายได ้
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4) ให้แก่ชุมชน หากไม่มีสนามชนไก่ก็ลักลอบเล่นการพนันชนไกใ่นหมู่บ้าน ขอบคุณค่ะ 
นายบริสุทธิ์  ชาวสวน - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่แต่อยากให้สมาชิก 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) ทุกท่าน ได้ปรึกษาหารือกันก่อนจะได้หรือไม่ เนื่องจากสมาชิกฯ บางท่าน ยังไม่รับทราบ 
นางส ารวย  โขสันเทียะ - มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) เนื่องจากว่าดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องของไก่ชนและรู้สึกสงสารไก่ชนด้วย แต่ก็เห็นด้วย  

เพ่ือที่สามารถท าให้เกิดรายไดใ้ห้แก่ชุมชน ขอขอบคุณค่ะ 
นายประทวน  เทศแก้ว - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ เพ่ือที่ต าบล 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) บัวใหญ่ของเรา จะได้มีสนามชนไก่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่ต้องไปสนามชนไก่ท่ี 

อ าเภออ่ืน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ขอขอบคุณครับ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - เห็นด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่เพ่ือกอ่ให้เกิดความ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) สามัคคีปรองดองในแต่ละหมู่บ้าน ขอขอบคุณค่ะ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ เห็นดีด้วย เพ่ือที่ต าบลบัวใหญ่ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) ของเราเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย และสนามชนไก่ก็มีมา 

นานแล้ว ถ้าไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ลักลอบกันเล่นอยู่ดี ที่ผ่านมาก็ไป 
ชนไก่ที่ต่างอ าเภอต่างจังหวัดก็ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมา ต่อไปก็คงเป็นมาตรฐานที่ 
ดีขึ้นในการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ข้ึนใหม่ ก็ต้องท าตามมาตรการของ 
กระทรวงสาธารณสุข ก็เห็นดีด้วย ขอขอบคุณครับ 

นายเสถียร  ประวันนา - เห็นดีด้วย เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่ที่ถูกต้องตาม 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13) กฎหมาย และพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน จะได้ไม่ลักลอบชนไก่ส่งเสียงรบกวนให้บ้าน 

ใกล้เคียง ขอขอบคุณครับ 
นางนุจรี  คิดถาง  - เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ก็เห็นดีด้วย ถ้าหากเล่นให้เป็น 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14) การกีฬา เพราะส่วนตัวแล้วไม่มีความรู้ในเรื่องของไก่ชน ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมยง  ชาวนา - ต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต 
  ประธานสภาฯ  ให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่และขอเรียนเชิญนางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ใช้ 
สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึน้ใหม่ ขอเชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง สนามชนไก่ แต่เดิมนั้น ก็มีสนามชนไก่อยู่ที่ต าบลบัวใหญ่ของเราอยู่แล้ว แต่ 
      (นายก อบต.) เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้เปิดสนามชนไก่ได้เสียชีวิตลง จึงได้มีผู้ที่จะมาด าเนินการขอ 

อนุญาตเปิดสนามชนไก่ข้ึนมาใหม่ จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
และได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายฯ ดังนั้น หากผู้ที่ขออนุญาตใช้สนามชนไก่ 
ได้ด าเนินการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบแล้ว ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
ขอขอบคุณค่ะ 

 



หนา้ 5 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต 
  ประธานสภาฯ  ให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม ่ก็ถือว่า ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

เรียบร้อยแล้ว 
3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต าบล 
บัวใหญ่ ของเรา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ที่อยู่ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่  
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 11 เมษายน ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อ

วันที่ 11 เมษายน 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - บันทึกรายงานการประชุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่มีข้อสงสัยอยากสอบถาม 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) เกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุม ไม่ได้ท าการตรวจสอบกันก่อนหรืออย่างใด ตามท่ี 

ได้เคยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อย 
เสียก่อน แล้วค่อยน าเข้าที่ประชุม ส่วนใดที่ผิดที่ถูกก็ให้แก้ไขมาเสียก่อน กระผมจึงไม่เห็น 
ลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม และประธานฯ และเลขานุการ 
สภาฯ ขอขอบคุณครับ 

นายอนุสรณ์  อัศวเสนา - ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง เกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุม ที่ผ่านมา กระผมได้ 
      นักวิเคราะห์ฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบรายงานการประชุมทุกท่าน ท าการตรวจสอบแล้วเซ็นเอกสาร แต่ทั้งนี้กระผมจึง 
ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส านักปลัด เราควรจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมกัน 
ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมในที่ประชุม ดีหรือไม่ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
บันทึกรายงานการประชุมจะได้ไม่ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกรายงานการ 
ประชุมเซ็นเอกสารหลายรอบ จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ  
ขอขอบคุณครับ 

นายบุญสวย  อยู่บุรี - เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ที่ผ่านมา ประธานฯ ไม่สามารถเซ็นเอกสารบันทึก  
  (รองนายก อบต.) รายงานการประชุมแต่อย่างใด ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม 

ให้ครบถูกต้องเสียก่อน ถึงจะสามารถเซ็นเอกสารได้ ขอขอบคุณครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง 
ที่ประชุม - เมื่อผู้ เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไม่รับรอง         ไม่มี 



หนา้ 6 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
  ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 10 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 4 รายการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางดรุณณี  นาดี  - ในระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 10 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
กองช่าง 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,577,600 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,050,155 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่น 
หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 39,800 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อย 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,010,355 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  39,800 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3  
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 245.00 เมตร สูง 0.70  
เมตร โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 689.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ ก าหนด)  
ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 39,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 
โอนลด 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,577,600 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,010,355 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง 
หมื่นสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 53,300 บาท (ห้าหมื่นสามพันสาม 
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 957,055 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  53,300 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงวางเหล็กตะแกรงรางระบายน้ า  
บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน วางเหล็กตะแกรงรางระบายน้ า พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ่ ก าหนด)  
ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 53,300 บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อย 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 53,300 บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาท 
ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง วางเหล็กตะแกรงรางระบายน้ า บ้านน้ าอ้อม  
หมู่ที่ 11 
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โอนลด  
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,577,600 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 957,055 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ด 
พันห้าสิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท 
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 943,555 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  13,500 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ าเสีย บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4  
ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์ ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 1 แถว  
8 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่  
อบต. บัวใหญ่ ก าหนด) ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 13,500 บาท  
(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 13,500 บาท (หนึ่ง 
หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าเสีย 
บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ซอยหลังโรงฆ่าสัตว์ 
โอนลด  
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,577,600 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 943,555 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสาม 
พันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อย 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 904,655 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  38,900 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12  
จากถนนลาดยางไปคุ้มหนองแก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.20 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 47.85 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. บัวใหญ่ ก าหนด)  
ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อย 
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท 
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 จาก 
ถนนลาดยางไปคุ้มหนองแก 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 4 รายการ ครับ 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ขอเชิญครับ 
นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ - เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ซึ่งกองการศึกษาได้จะท าหนังสือไปยังหมู่บ้านเพ่ือส ารวจ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ความต้องการของอุปกรณ์กีฬา จึงอยากขอตามเอกสารเกี่ยวกับการสนับสนุนจัดซื้อ 

อุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านละ 5,000 บาท ซึ่งให้น าส่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที ่
ผ่านมา เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ กระผมจึงได้น าเรียนปรึกษากับรองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ให้น าเรื่องนี้เข้าประชุมประชาคมในหมู่บ้านให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้น าทุกท่าน ขอขอบคุณครับ 

นายเสวียน  หมั่นกิจ - ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่เล่นการพนันชนไก่ เพ่ือที่จะชี้แจงให้สมาชิกท้ัง 2 ท่านที่ยังมี 
 หัวหน้าส านักปลัด ข้อสงสัย ซึ่งค าว่า “การพนัน” ที่ใช้ค าว่า “การพนัน” เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกับปลา พ.ศ. 2552 และและส าหรับ 
อ านาจหน้าที่ของสภา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งของ อบต. สภา ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะให้ความ 
เห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันทุกอย่าง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นอ านาจ 
หน้าที่ของกรมการปกครอง ส่วนของเราก็จะดูในเรื่องของผลดีผลเสียหรือผลกระทบต่อ 
พ้ืนที่ของเรา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ท าหนังสือมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
รับทราบเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่จึง 
ได้ท าน าเรียนเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือให้ผู้น าทุกท่านได้รับทราบ และเม่ือประชุมเสร็จ 
เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ก็จะได้รายงานให้อ าเภอทราบ และอ าเภอจะได้แจ้งให้จังหวัดได้รับ 
ทราบ ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ - ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ หนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
 รองปลัด อบต.บัวใหญ่ โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณ 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นประจ าต าบลบัวใหญ่ (สปสช.) จึงขอความ 
อนุเคราะห์มายังผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงชื่อเข้า 
ร่วมโครงการด้วย ส่วนก าหนดการจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง และให้ส่งรายชื่อภายใน 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ขอขอบคุณค่ะ 

นายอรุณ  ใจสูงเนิน - ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ เรื่อง เก้าอ้ีส าหรับรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ อยากให้ด าเนินการจัดซื้อใหม่ ขอขอบคุณครับ 
นายส าราญ  กลางพิมาย - เนื่องจากบ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 ซึ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ถนนสายจากหมู่บ้าน ไปทางบ้าน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) หนองพะเนียด หมู่ที่ 3 การสัญจรไปมาล าบากเนื่องจากถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะผู้บริหาร ช่วยด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ี 
น้องประชาชนด้วย ขอบคุณครับ 
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นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ถนนเส้นดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณ อบต. ของเรา มีงบประมาณที่จ ากัด ที่เราได้ 
      (นายก อบต.) บรรจุไว้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งขณะนี้การด าเนินการจัดท าโครงการตาม 

ข้อบัญญัติงบประมาณยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ ก็ยังไม่รู้ว่างบประมาณจะ 
เหลือเท่าใด เพ่ือที่จะได้จัดหาหินคลุก มาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนใน 
พ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ ขอขอบคุณค่ะ 

นางส ารวย  โขสันเทียะ - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 มีความเดือดร้อนในเรื่องของร่องระบายน้ า เนื่องจากฝนตกลง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) มา ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง บริเวณบ้านนายเอี้ยง เพราะไม่มีทางน้ าไหลซึ่งเมื่อก่อนทางน้ าจะ 

ไหลลงสู่ที่ดินของท่านนายกสุเนตร แต่ปัจจุบันเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ถมดิน จึงท าให้ไม่มี 
ทางน้ าไหลจึงเกิดน้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าว จึงอยากให้ออกไปส ารวจตรวจสอบด้วย  
ขอขอบคุณค่ะ 

นางเปรมฤดี  ตระกูลสันติรัตน์ - ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายบ้านน้ าอ้อม ไปบ้านป่าตอง เคยได้มากรอกใบร้อง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) ทุกข์แล้ว แต่ยังไม่มาด าเนินการซ่อมแซมให้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายกช่วย 

เร่งด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
- ขอความอนุเคราะห์หินคลุกถนนสายหนองหญ้าขาวเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้วการสัญจรไป 
มาล าบาก และบริเวณซอยบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ อีกเส้น ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมชาย  ตระกูลสันติรัตน์ - ขอความอนุเคราะห์ ท่านนายก เกี่ยวกับถนนลาดยาง สายจากโรงพยาบาลบัวใหญ่  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 มายังหมู่บ้านป่าตอง ซึ่งเหลือเพียงระยะทาง 50 เมตร หากมีงบประมาณช่วยด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จด้วย 
- ขอขอบคุณ มายังคณะผู้บริหาร ที่ได้สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดที่ได้มาด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
บัวใหญ่ 
- ขอความอนุเคราะห์งบประมาณจัดหาโซล่าเซลล์ซับเมอร์ส ให้กับบ้านป่าตอง หมู่ที่ 1  
เพ่ือประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 
- เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ กระผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับผู้ 
ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งเป็นสนามชนไก่คู่กับชาวต าบลบัวใหญ่มาเป็นเวลานาน 
แล้ว ในการขออนุญาตในครั้งนี้ ก็มีอยู่ด้วยกันหลายภาคส่วน ซึ่งในระยะข้ันตอนในการขอ 
อนุญาตนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบฯ หากได้รับอนุญาตแล้ว ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับ 
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ เช่น ที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ ปศุสัตว์อ าเภอบัวใหญ่  
และสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่ ก็อยากให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งนาย 
อ าเภอบัวใหญ่ ได้ก าชับมาอย่างกระผมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  
ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าข้างสระหนองสะแบง ซึ่งเกิดปัญหา 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) บริเวณทางเข้าศาลปู่ตาพัฒนา ซึ่งบริเวณนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ครัวเรือน ช่วงที่เกิดฝนตก 

จะไม่สามารถระบายน้ าเสีย บริเวณหน้าบ้านนายสิงโต ศรีพิทักษ์ หน้าบ้านนางกิ่งแก้ว  
และหน้าบ้านนางสมหมาย ศรีวุฒิพงศ์ จึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปส ารวจด้วย  
- ขอความอนุเคราะห์โซล่าเซลล์ จ านวน 2 หลอด ซอยหลังสวน ไม่ทราบว่าด าเนินการไป 
ถึงข้ันตอนใดแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 

นายประทวน  เทศแก้ว - ขอสอบถามเกี่ยวกับถังประปาหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าจะด าเนินการรื้อถอนเมื่อใด และถนน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) บริเวณหน้าวัด ช่วงนี้เกิดฝนตกท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก อยากให้ลงพ้ืนที่ 

ตรวจสอบส ารวจด้วย ขอขอบคุณครับ 
 



หนา้ 10 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ร่องระบายน้ า บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ก็ได้ออกด าเนินการส ารวจเป็นที่เรียบร้อย 
      (นายก อบต.) แล้ว เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้ถมที่ดิน นายกขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่าง เวลาเจ้าของ 

ที่ดินถมที่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ ช่วยลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบด้วย เจ้าของที่ดินได้ถมดิน 
ปิดทางระบายน้ าของเราหรือไม่ และเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับ 
บ้านที่ไม่มีทางระบายน้ า จึงอยากขอฝากผู้น าถ้าหากมีการถมดินช่วยแจ้งมายังกองช่าง 
เพ่ือให้กองช่างออกไปส ารวจด้วย ขอขอบคุณค่ะ 

   - เรื่อง ร่องระบายน้ า บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ขอมอบหมายให้นายสมปอง ช้างสาร 
รองนายก อบต.บัวใหญ่ ร่วมกับกองช่างออกส ารวจ ขอขอบคุณค่ะ 

นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในการหางบประมาณมาด าเนินการ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) โครงการปรับปรุงวางเหล็กตะแกรงรางระบายน้ า บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 

- โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านละ 5,000 บาท ได้ผลตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนใน 
หมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี 
- บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 ในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ทางต่างระดับบริเวณศาลา 
บ้านน้ าอ้อม ซึ่งได้น าดินไปถมน้ าท่วมขัง ท าให้ถนนลื่น จึงอยากขอความอนุเคราะห์ 
หินคลุก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน บ้านน้ าอ้อม  
หมู่ที่ 11 บริเวณถนนดังกล่าว 
- ขอความอนุเคราะห์โคมไฟ เนื่องจากเกิดวาตภัยที่ผ่านมาท าให้โคมไฟตกหล่นบริเวณ 
ศาลา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ไปด าเนินการซ่อมแซมด้วย ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ 
- เรื่อง ท่อระบายน้ า ของถนนดิน บริเวณบ้านนางสมพงศ์ เวทจรัส ซึ่งกระผมได้แจ้ง 
เจ้าหน้าที่ไปส ารวจเนื่องจากถมดินแล้วไม่มีทางระบายน้ า จึงต้องวางท่อระบายน้ า จ านวน  
2 จุด จึงขอฝากกองช่างออกไปส ารวจ จะต้องใช้ท่อขนาดเท่าใด และต้องใช้งบประมาณ 
จ านวนเท่าใด ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขอมอบกองช่าง ส่วนใหญ่ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะมาจะเกี่ยวข้องกับ 
      (นายก อบต.) กองช่างตามงานที่ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านได้แจ้งมา ส่วนงบประมาณก็จะต้องมาดู 

กันอีกที และขอฝากให้เจ้าหน้าที่กองช่างช่วยตรวจสอบในระบบ ess ตามท่ีท่านสมาชิก 
สภาฯ ได้ร้องทุกข์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของเราด้วย 
- โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้าน 5,000 บาท อยากจะน างบประมาณให้กับพ่ีน้อง 
ประชาชนในหมู่บ้านที่ออกมาช่วยกันจัดกิจกรรม อยากท าตามนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครราชสีมา โครงการโคราชเมืองน่าอยู่  และการรณรงค์จัดท าถังขยะเปียก  
ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายพล  ไพงาม  - บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ประสบปัญหาความเดือดร้อนเก่ียวกับ เรื่อง ไฟส่องสว่าง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สาธารณะ ซึ่งกระผมได้ร้องทุกข์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ระบบ ess เนื่องจากไฟส่องสว่าง 

ช ารุดจะหาย แต่ไฟยังติดอยู่ จึงอยากให้เร่งออกไปด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
- เรื่อง ท่อระบายน้ า อยากขอความอนุเคราะห์ วางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30  
เซนติเมตร จากศาลากลางบ้านไปทางสระหนองพะเนียด เพ่ือที่จะสามารถรองรับน้ าฝน 
ในช่วงฤดูฝน 
- ในปีนี้ ขอความอนุเคราะห์จองเครื่องสูบน้ า เพ่ือจะได้ด าเนินการสูบน้ าเข้าสระหนอง 
พะเนียด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เช่นเคย 
- เรื่อง ถนนสายโนนใบบัว ถึงบ้านหนองพะเนียด ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก 






